



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านทันตสาธารณสุข) นักโภชนาการปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) โภชนาการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา) และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใช้ได้ไม่เกินสองปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

๒.๔ ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน แต่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จะบรรจุไม่รับโอน โดยแจ้งให้ทราบไว้ล่วงหน้าแล้ว ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ

๒.๕ ในกรณีที่ส่วนราชการอื่นขออนุมัติคัดเลือกในตำแหน่งต่าง ๆ จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้ หากส่วนราชการนั้นได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกและผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศดังกล่าวได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะคัดชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้

๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบหรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้สอบแข่งขันได้ก็จะมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

๔. สำนักงานปลัด...

๔. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการเรียกตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รายงานตัวในวันที่ ๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ หากไม่มีรายงานตัวเพื่อเลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิโดยไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้ารับราชการตามที่สอบได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล)  
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ  
 แบบทำยประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	ตำแหน่ง	ลำดับที่ เรียกรายงานตัว	วันที่/เวลา เข้ารายงานตัว	สถานที่
๑	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	๑ - ๓๕๔	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป	รายงานตัว ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น ๘ อาคาร ๗ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
๒	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านทันตสาธารณสุข)	๑ - ๔	๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป	
๓	นักโภชนาการปฏิบัติการ	๑ - ๑๐		
๔	นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ	๑ - ๗		
๕	นิติกรปฏิบัติการ	๑ - ๑๕		
๖	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	๑ - ๓		
๗	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	๑ - ๓๙		
๘	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	๑ - ๒๐		
๙	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)	๑ - ๒๗		

ลำดับที่	ตำแหน่ง	ลำดับที่ เรียกรายงานตัว	วันที่/เวลา เข้ารายงานตัว	สถานที่
๑๐	โฆษนากรปฏิบัติงาน	๑ - ๓	๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป	รายงานตัว ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น ๙ อาคาร ๗ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
๑๑	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	๑ - ๑๙		
๑๒	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	๑ - ๕๗		
๑๓	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	๑ - ๓๘		
๑๔	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	๑ - ๓		
๑๕	นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา)	๑ - ๘		
๑๖	นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า)	๑ - ๘		

หมายเหตุ : ในวันรายงานตัวให้ผู้สอบแข่งขันได้ เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตน แต่งกายสุภาพเรียบร้อย และประพุดิตนเป็นสุภาพชน



<https://moph.cc/aVteN5Qcx>

QR Code แนวทางปฏิบัติฯ และรายละเอียดพื้นที่ว่าง